



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๕๘๖๓

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพ มหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิษฐ์)

ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 โทรสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด วัดงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวสารกรุงเทพมหานครได้ที่ www.prbangkok.com www.bangkok.go.th [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 220/2563 วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข่าวผู้บริหาร

- เปิดบริการแล้ว...เรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม เส้นทางเดินเรือสีเขียวสายแรกของไทย
เชื่อมต่อ ล้อ-ราง-เรือ บริการฟรี 6 เดือน

ข่าวสำนัก

- กทม.แจ้งทางยกระดับเชื่อมหมอซีต(เก่า) กับ ถ.วิภาวดีฯ มุ่งบรรเทาปัญหาการจราจรในอนาคต

ข่าวสำนักงานเขต

- ประเวศเปิดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน
- หนองแขมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนารักษาสภาพคลอง
- หนองจอกเตรียมจัดอบรมกฎหมายการเช่าที่ดิน
- ประเวศตรวจสถานประกอบการหรือสำนักงานของนายจ้าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- พระนครนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่
- หนองแขมและประเวศรณรงค์พัฒนาความสะอาด

ในช่วงปลายฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ง่าย ในนั้น ได้แก่ ไรต์ RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus เป็นโรคที่มีเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุ พบมากในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี อาการของโรค คือ มีไข้สูง ไอมากและมีเสมหะมาก ซึมลง หายใจลำบาก หอบเหนื่อย ตัวเขียว จากการขาดออกซิเจน ติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆ เช่น น้ำมูก น้ำลาย ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น โถ้ ภาชนะ ถักบิดประตู ของเล่น ฯลฯ และผ่านการหายใจเอาละอองจากการไอ จามของผู้ป่วยเข้าไปในร่างกาย ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง แต่ใช้วิธีรักษาตามอาการ

ขอให้ผู้ปกครองและศูนย์เด็กเล็กฯ โรงเรียนอนุบาล ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ล้างทำความสะอาดเครื่องใช้และเครื่องเล่น ภายในศูนย์เด็กฯ หรือโรงเรียนเป็นประจำ หากพบเด็กมีอาการต้องสงสัย ต้องแจ้งผู้ปกครองมารับกลับบ้าน รีบพามาพบแพทย์ และหยุดเรียนจนกว่าจะหาย รวมถึงแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยเร็ว

ข่าวผู้บริหาร

เปิดบริการแล้ว...รถไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม เส้นทางเดินเรือสีเขียวสายแรกของไทย เชื่อมต่อ ล้อ-ราง-เรือ บริการฟรี 6 เดือน

(27 พ.ย. 63) เวลา 09.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดบริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) เส้นทางคลองผดุงกรุงเกษม อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งถือเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสายแรกของไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง โดยมี คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานการจราจรและขนส่ง ผู้บริหารบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ ท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง เขตปทุมวัน โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะ ร่วมทดลองโดยสารเรือไฟฟ้าจากท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง ไปยังท่าเรือตลาดเทวราช และชมการสาธิตการกลับลำเรือในพื้นที่จำกัด (360 องศา) บริเวณท่าเรือตลาดเทวราช

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้เชื่อมโยงกันแบบไร้รอยต่อ อย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย “ล้อ ราง เรือ” ซึ่งโครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เป็นโครงการตามนโยบายของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครในการให้ความสำคัญกับการเดินทางด้วยเรือในคลองต่างๆ โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นเส้นทางสีเขียวด้วยการนำเรือที่ใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานไฟฟ้า มาให้บริการแทนเรือเครื่องยนต์ดีเซลเดินเรือด้วยเสียงที่เบา และปลอดภัยกว่าทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สำหรับเรือที่จะให้บริการเพิ่มเติมในเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษมเป็นเรือใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ใช้วัสดุไฟเบอร์กลาสในการผลิต รวมจำนวน 7 ลำ แต่ละลำจะมีหลักที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ 12 แผง เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับระบบไฟส่องสว่างในเรือและสำรองไว้เป็นพลังงานขับเคลื่อน ทั้งยังพร้อมด้วยอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและรับผู้โดยสารที่ใช้วีลแชร์ได้ตลอดจนมีการออกแบบที่นั่งและทางเดินในเรือให้สะดวกสบายขึ้น มีสายกันลื่นตลอดพื้นเรือเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร รองรับผู้โดยสารได้ 30 ที่นั่ง/ลำ รวมถึงผู้โดยสารที่ใช้วีลแชร์ได้ 1 คัน ความเร็วสูงสุดในการเดินเรืออยู่ที่ 10-15 กม./ชม. เรือสามารถกลับลำได้ 360 องศา เพื่อลดปัญหาการกลับลำเรือในคลอง ชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 1 ครั้ง สามารถให้บริการได้นาน 4 ชั่วโมง และมีระบบจีพีเอสติดตามตำแหน่งเรือ และกล้องวงจรปิด โดยมีศูนย์ควบคุมติดตามตรวจสอบตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการประชาชนตลอดเส้นทาง 5 กิโลเมตร 11 ท่าเรือ ประกอบด้วย 1.ท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง 2.ท่าเรือหัวลำโพง 3.ท่าเรือหนอง 4.ท่าเรือยศเส 5.ท่าเรือกระทรวงพลังงาน 6.ท่าเรือแยกทลลวมหลวง 7.ท่าเรือนครสวรรค์ 8.ท่าเรือราชดำเนินนอก 9.ท่าเรือประชาธิปไตย 10.ท่าเรือเทเวศร์ และ 11.ท่าเรือตลาดเทวราช ครอบคลุม 4 พื้นที่เขต ได้แก่ เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตปทุมวัน

ทั้งนี้ เรือโดยสารคลองผดุงกรุงเกษม ให้บริการเดินเรือทุกวัน วันละ 39 เที่ยว เรือออกทุก 15 นาที ตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น. ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาเดินเรือตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยขณะนี้ยังให้บริการฟรี ไม่เก็บค่าโดยสาร เป็นระยะเวลา 6 เดือน จากนั้นจะเริ่มจัดเก็บค่าโดยสารในอัตราไม่เกิน 10 บาท ตลอดสาย โดยโครงการนี้กรม.มอ.บ.หมายให้ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด หรือเคที เป็นผู้ดำเนินโครงการเดินเรือ และดูแลระบบการบริหารจัดการเดินเรือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ร่วมกับกรมเจ้าท่าในการฝึกอบรมบุคลากรประจำเรือให้มีความพร้อมทุกด้าน เพื่อให้ผู้ใช้บริการเรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษมเดินทางได้อย่างปลอดภัยสูงสุด

(อรจรณชญาณ์... สปส. รายงาน)

ข่าวสำนัก

กทม. แฉทางยกระดับเชื่อมหมอชิต(เก่า) กับ ถ.วิภาวดีฯ มุ่งบรรเทาปัญหาการจราจรในอนาคต

(26 พ.ย. 63) นายจิระเดช กรุณกฤตกุล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 ซึ่งสร้างความกังวลและสับสนให้กับประชาชนหลายภาคส่วน นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร จึงได้มอบหมายให้สำนักการโยธาทำความเข้าใจกับประชาชน ทั้งนี้ การเวนคืนที่ดินบริเวณซอยวิภาวดีรังสิต 5 ด้านหลังสถานีขนส่งหมอชิต(เก่า) ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 เป็นผลจากการประชุมหารือร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จำกัด ซึ่งได้มีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต (เก่า) ให้เป็นสถานีขนส่งกลาง (Inter-Model Terminal) โดยพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นโรงจอดและซ่อมบำรุงรถไฟไฟฟ้า และอีกส่วนจะจัดสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัด ซึ่งการพัฒนาใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวได้มีการออกแบบทางเป็นทางยกระดับเชื่อมต่อระหว่างสถานีขนส่งกับถนนวิภาวดีรังสิต และมอบหมายให้กรุงเทพมหานครดำเนินการเวนคืนที่ดิน และก่อสร้างทางยกระดับฯ ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการตามผลการประชุมดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงได้เสนอตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินงานจัดกรรมสิทธิ์ซื้อสังหาริมทรัพย์ตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยมีการเสนอตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ.2542 แต่ยังไม่ดำเนินการไปแล้วเสร็จ จึงได้ตราต่ออายุพระราชกฤษฎีกาต่อเมืองมาอีก 2 ฉบับ สำหรับฉบับปัจจุบัน คือ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 ประกาศบังคับใช้ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 มีกำหนดใช้บังคับ 4 ปี

ทั้งนี้ ปัจจุบันการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างขั้นตอนลงสำรวจเพื่อทำการเวนคืนตามมติครม. โดยกรุงเทพมหานครมิได้เป็นเจ้าของโครงการหรือได้ประโยชน์โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณหมอชิต (เก่า) เป็นแต่เพียงผู้ได้รับมอบหมายให้เสนอตราพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน และได้รับมอบหมายให้ก่อสร้างทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีขนส่งกับถนนวิภาวดีรังสิตเท่านั้น ซึ่งขั้นตอนการทำงานต่อจากนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งสำรวจแนวที่ดินที่จะเวนคืนภายใน 120 วัน หลังจากพระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จโดยสารถจากสถานีขนส่งจะสามารถใช้ทางยกระดับดังกล่าวและเชื่อมต่อไปยัง ถ.วิภาวดีรังสิต และทางยกระดับตอนเมืองโหลเวยได้โดยไม่ต้องเดินรถบนถนนพื้นราบ ซึ่งจะสามารถบรรเทาปัญหาการจราจรในบริเวณดังกล่าวได้ หากไม่มีทางยกระดับดังกล่าว ในอนาคตเมื่อมีการพัฒนาพื้นที่ตามโครงการแล้วเสร็จ จะทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดอย่างมากในพื้นที่รอบโครงการ

รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการก่อสร้างสายทางยกระดับเชื่อมระหว่าง สถานีขนส่งหมอชิตกับถนนวิภาวดีรังสิต เป็นโครงการที่จะดำเนินการเพื่อรองรับโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณหมอชิต (เดิม) ซึ่งในอนาคตจะเป็นจุดศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการบริหารจัดการจราจรรองรับระบบการคมนาคมดังกล่าว โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางยกระดับดังกล่าว จะได้รับค่าทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืนตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2562 อย่างไรก็ตามการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครเป็นเพียงการปฏิบัติขั้นตอนและระเบียบราชการ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานในระดับที่สูงกว่า ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จำกัด อย่างต่อเนื่อง หากในอนาคตที่ประชุมร่วมเห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่เหมาะสม ก็อาจมีมติให้เสนอ ครม.ชะลอหรือระงับโครงการ ซึ่งกรุงเทพมหานครก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป

----- (ณัฐวุฒิ... สปส. รายงาน)

ประเวศเปิดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. บุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยลงทะเบียนจิตอาสา มาก่อน และมีบัตรประจำตัวประชาชน แบบ Smart Card 2. บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (มีเลข 13 หลัก) 3. ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนได้ทุกเขตและทุกอำเภอที่อยู่ใกล้บ้าน โดยไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต/อำเภอนั้น สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-10 ธ.ค. 63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์ BFC ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานเขตประเวศ โดยกำหนดพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2328 8981 ต่อ 6363

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

หนองแขมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนารักษาสภาพคลอง

นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่เขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนารักษาสภาพคลอง ความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดผักตบชวาและวัชพืช วันที่ 3 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลำกระโดงสาธารณะประโยชน์หลังหมู่บ้านเพชรสยาม 2 ถ.บางบอน 4 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายโยธา โทร. 0 2441 1411

----- (สุณิศา...เขตหนองแขม รายงาน)

หนองจอกเตรียมจัดอบรมกฎหมายการเช่าที่ดิน

นายวุฒิกัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ เตรียมจัดสัมมนาให้ความรู้กฎหมายการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ให้กับคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำแขวงทั้ง 8 แขวง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 70 คน ในวันที่ 24 ธ.ค. 63 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาประชาคมเขตหนองจอก ทั้งนี้ พื้นที่เขตยังคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งที่เป็นที่ดินของตนเอง และการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงทำให้เกิดปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่าบ่อยครั้ง เนื่องจากจากการตีความขอกฎหมายและการบังคับคดีตามหลักการทำนิติกรรมสัญญา ตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงมีการตรากฎหมายเฉพาะคือกฎหมายการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยอาศัยหลักการใกล้เคียงของอนุญาโตตุลาการ มีการบัญญัติกำหนดภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในระดับจังหวัด อำเภอ และระดับตำบล (แขวง) กรณีเกษตรกรหรือเจ้าของที่ดินไม่พอใจผลการใกล้เคียงสามารถคัดขึ้นสู่ศาลได้ ประกอบกับ ได้มีการตราพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขึ้นมาใช้ควบคู่กับของเดิม พ.ศ.2524 ดังนี้ เพื่อให้คณะกรรมการฯ (คชก.) ทั้ง 8 แขวง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้และเข้าใจรายละเอียดของกฎหมาย รวมถึงเทคนิคด้านการเจรจาใกล้เคียงประนีประนอม เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทยุติลงได้ด้วยดี

----- (ปชส...เขตหนองจอก รายงาน)

ประเวศตรวจสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนตรวจสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้าง หรือสถานที่ทำงานของลูกจ้างในเวลาทำการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และเป็นการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ในวันที่ 1 ธ.ค. 63 เวลา 14.00 น. ณ ร้านโก้ย่างกลางบึง ซ.ศรีนครินทร์ 51 แขวงหนองบอน ทั้งนี้ หากพบมีแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจับกุมโดยแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งกระทรวงแรงงานที่ 33/2560 ลงวันที่ 15 ก.พ. 60 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 7153 ต่อ 6367-8

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

พระนครนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดกิจกรรม“เก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้” เป็นประจำทุกวันเสาร์ เพื่อป้องกันมิให้มีขยะตกค้าง ลดปัญหาการทิ้งขยะลงคูคลองและที่สาธารณะ ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มีโอกาสนำขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ รวมถึงขยะอันตราย ออกมาทิ้งอย่างถูกวิธี โดยในเดือน ธ.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 12 ธ.ค. 63 ณ ชุมชนเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้ วันที่ 19 ธ.ค. 63 ชุมชนหลังวัดราชนัคดา และ ชุมชนวัดเทพศิคาราม และวันที่ 26 ธ.ค. 63 ชุมชนตรอกศิลป์-ตรอกตึกดิน จึงขอความร่วมมือผู้พักอาศัยในชุมชนคัดแยกขยะชิ้นใหญ่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย นำออกมาตั้งวางบริเวณหน้าบ้านหรือจุดพักขยะของชุมชน ในเวลา 08.30 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าดำเนินการจัดเก็บและนำไปกำจัดต่อไป สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2224 3157

----- (ปชส...เขตพระนคร รายงาน)

หนองแขมและประเวศรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดังนี้

เขตหนองแขม วันที่ 1 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดทองนึยม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405

เขตประเวศ วันที่ 1 ธ.ค. 63 ณ มัสยิดนุรุ้ลฮิบาดะห์ ถ.อ่อนนุช ซ.30 ถึงศาลาลอย ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.30 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.พรีเมียร์ 1 แยก 14-18 ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าร้านอุ้มมรณนต์อโต้เบนส์ ถึงสามแยกพัฒนาการตัดใหม่ ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.18 ถนนคูขนานกาญจนภิเษก ตั้งแต่หน้าโรงเรียนคลองปากหลัก ถึงหน้าบริษัทไทยเพนส์ จำกัด และ ถนนคูขนานมอเดิร์นเวย์ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์สถานีทับช้าง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

----- (ปชส...เขต รายงาน)